

SẢN XUẤT

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI: MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÉP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SÔNG TRONG AO



Hà Nội là địa phương có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản lớn với tổng diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản trên 30.800ha. Thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2013 - 2017, Thành phố đã tích cực chuyển đổi diện tích ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản tập trung kết hợp với trồng cây ăn quả, du lịch sinh thái. Hiện trên địa bàn Thành phố đã hình thành 56 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích trên 4.200ha, năng suất đạt từ 10 - 12 tấn/ha/năm và cho giá trị kinh tế từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm.

Riêng năm 2017, tổng diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản toàn thành phố đạt trên 21.000 ha, với tổng sản lượng nuôi đạt trên 93.623 tấn, tăng 28,56% so với năm 2013. Người nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi đã dần chuyển đổi tư duy từ chăn nuôi quảng canh sang chăn nuôi bán thâm canh và thâm canh, có sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các khâu từ quản lý môi trường nuôi, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, nhằm nâng cao giá trị ngành chăn nuôi thủy sản của Hà Nội thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, quản lý môi trường nuôi tốt, giảm thiểu dịch bệnh trong quá trình nuôi, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là một trong những giải pháp phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả và bền vững.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của

UBND các quận, huyện, thị xã và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con nông dân, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã làm tốt công tác triển khai các dạng mô hình khuyến nông, trong đó có các mô hình khuyến nông thủy sản ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới, công nghệ mới vào nuôi trồng. Năm 2018, Trung tâm đã triển khai thực hiện mô hình "Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao". Đây là dạng mô hình áp dụng công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản với nhiều ưu điểm vượt trội. Công nghệ "Sông trong ao", cách sử dụng ao nuôi cá hiệu quả và thâm canh hóa đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng phổ biến, trong đó phải kể đến các nước phát triển như Mỹ, Israel.

Tại miền Bắc, Công nghệ sông trong ao đã được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,... Tham khảo tại một số tỉnh bạn đã triển khai mô hình cho thấy, hệ thống nuôi cá "sông trong ao" có nhiều ưu điểm vượt trội như quản lý môi trường tốt, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm thiểu dịch bệnh trong quá trình nuôi và đặc biệt là cho năng suất vượt trội. Bên cạnh đó, cá được nuôi trong điều kiện nước chảy, vận động liên tục, không tiếp xúc trực tiếp với bùn đáy, được sinh trưởng trong môi trường trong sạch và kiểm soát chất lượng các yếu tố đầu vào, do đó chất lượng thịt cá sẵn chắc, không có mùi bùn, thơm ngon hơn so với nuôi trong ao nước tĩnh truyền thống.

Vậy, nuôi cá theo mô hình sông trong ao có những ưu điểm nổi trội gì? và tại sao lại gọi là sông trong ao? Công nghệ nuôi cá "sông trong ao" dựa trên nguyên lý cơ bản là tạo môi trường nước trong sạch và dòng chảy liên tục trong ao bằng hệ thống máng nuôi với thiết bị thổi khí nén, thiết bị đảo nước tạo oxy..., đặc biệt là hệ thống thu gom phân, chất thải của cá được lắp đặt ở vị trí cuối máng nuôi. Ao nuôi phù hợp để áp dụng công nghệ này có diện tích tối thiểu từ 5.000 đến 10.000m², đáy ao bằng phẳng, độ sâu mực nước là 2m, đảm bảo tổng thể tích

nước trong ao luôn duy trì ổn định khoảng 20.000 m³. Với thiết kế ao nuôi như trên có thể xây dựng được 2 máng nuôi cá với thể tích 250m³/máng (kích thước: 25 x 5 x 2m). Tùy theo diện tích và độ sâu mực nước cụ thể của ao mà thiết kế số máng nuôi phù hợp, thể tích nước ao bên ngoài quyết định số máng nuôi. Máng nuôi cá được xây bằng gạch chắc chắn, bên ngoài trát nhẵn, đáy máng cũng được trát bằng phẳng, hai đầu máng có cổng chắn bằng hệ thống lưới chắn để ngăn giữ cá. Ở đầu máng được lắp đặt hệ thống máy thổi khí nén, có nhiệm vụ đẩy nước lưu thông, tạo dòng chảy liên tục một chiều dọc theo chiều dài máng giống như một dòng sông nhỏ trong ao. Cuối máng được lắp đặt hệ thống thu gom phân, chất thải cá, đảm bảo phân, chất thải của cá luôn được thu gom triệt để ra bên ngoài ao nuôi. Vì đây là mô hình ứng dụng công nghệ mới nên Trung tâm Khuyến nông Hà Nội rất chú trọng đến khâu chọn điểm, chọn hộ. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, tham khảo mô hình tại một số tỉnh bạn, đồng thời trong suốt quá trình thiết kế, cải tạo ao, xây bể nuôi, cũng như lắp đặt trang thiết bị đều có cán bộ kỹ thuật hỗ trợ cùng với các hộ dân nhằm đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật của mô hình.

Tại Hà Nội, mô hình được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai tại 3 huyện là Quốc Oai, Phú Xuyên và Thường Tín. Mô hình có quy mô 5ha với sự tham gia của 5 hộ. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% cá chép giống, 30% thức ăn và 30% chế phẩm sinh học. Theo đó, mỗi hộ tham gia mô hình được bàn giao 15.000 con giống cá chép V1, 35kg chế phẩm sinh học và 5.850 kg thức ăn. Cá giống được bàn giao đủ về số lượng, có chất lượng tốt, màu sắc tươi sáng, kích cỡ trung bình từ 12 -14cm/con, không có dấu hiệu bệnh lý.

Đến nay, sau 5 tháng bàn giao con giống cho các hộ tham gia mô hình nuôi, mô hình đã cho hiệu quả rõ rệt. Các hộ tham gia mô hình đã thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật đề ra, cá sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, đồng đều, trọng lượng cá hiện nay đạt bình quân từ 1 - 1,2kg/con, tỷ lệ sống cao trên 87% đặc biệt là không xảy ra dịch bệnh, môi trường nuôi luôn ở ngưỡng phù hợp với sự sinh trưởng của cá. Mô hình cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội, hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, công nghệ nuôi cá này cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu, điều kiện khắt khe, tốn kém cần phải đáp ứng, như: về diện tích và thể tích nước

phải đủ lớn; chi phí đầu tư xây dựng máng nuôi, lắp đặt thiết bị ban đầu; yêu cầu hệ thống cung cấp điện ổn định, liên tục và phải có máy phát điện dự phòng để có thể tự động thay thế điện lưới; chi phí đầu tư mua thức ăn, con giống, chất xử lý, cải tạo môi trường... Những điều kiện này không phải người nuôi cá nào cũng có thể đáp ứng và áp dụng thành công. Song nếu với quan điểm như của ông Nguyễn Bá Trung - xã Khai Thái, một trong hai hộ dân tiên phong tham gia mô hình tại huyện Phú Xuyên thì lại khác, theo ông chỉ có thể mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn thay đổi tư duy thì người nông dân mới thành công được. Có lẽ cũng vì thế mà ông đã nắm bản chất của sông trong ao như trong lòng bàn tay và đến giờ với sản lượng ước khoảng 15 tấn cá/ bể, ông đã khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng mô hình.

Mô hình được triển khai tại Hà Nội với mục đích thay đổi tư duy của người nông dân trong nuôi trồng thủy sản, hướng tới nền sản xuất tiên tiến áp dụng tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, từ công tác chọn điểm, chọn hộ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến hướng dẫn các hộ chuẩn bị ao nuôi, công tác bàn giao vật tư, con giống đúng tiêu chuẩn và kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật đều được Trung tâm Khuyến nông triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, các hộ tham gia mô hình đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cán bộ chỉ đạo mô hình. Cho nên mô hình đã đem lại những hiệu quả rõ nét về kinh tế, xã hội cũng như môi trường. Tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Thủ đô.

Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn liền với chủ trương, quy hoạch phát triển vùng tại địa phương, vừa nâng cao giá trị sản phẩm vừa góp phần thay đổi dần tập quán sản xuất của người dân. Chính vì vậy, mô hình đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của chính quyền địa phương. Kết quả của mô hình sẽ là tiền đề quan trọng để đánh giá, nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các vùng chăn nuôi thủy sản.

Từ thực tế triển khai cho thấy, nuôi cá sông trong ao có thể nuôi được ở mật độ cao 60 con/m² và năng suất dự kiến có thể đạt lên đến 28-30 tấn/ha. Do đó, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị trực

thuộc đẩy mạnh hỗ trợ triển khai mô hình tại một số vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố nhằm đáp ứng một lượng lớn thực phẩm chất lượng cho thị trường Hà Nội, đồng thời xây dựng các chuỗi sản xuất - tiêu thụ nhằm đem lại lợi ích kinh tế cao cho người sản xuất cũng như giúp người tiêu dùng Thủ đô được tiếp cận và sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Mô hình "Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông

trong ao" cơ bản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về quá trình triển khai, nội dung và mục đích của mô hình. Góp phần phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản của Hà Nội theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững./.

Lưu Phương

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI SẢN XUẤT, KINH DOANH, TIÊU THỤ NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN NĂM 2018



Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Thành phố với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc "Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020", Hội Nông dân Thành phố và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn "Kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn năm 2018".

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp, đại diện Sở Công thương Hà Nội, Hội Nông dân Thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ; đại diện hệ thống phân phối siêu thị; đại diện các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đại diện hội viên nông dân trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng nền nông nghiệp Thủ đô vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Thành công của đồn điền đổi thửa

đã giúp các địa phương thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Lê Trọng Khuê, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, diễn đàn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong việc tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau đồn điền đổi thửa; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Tại diễn đàn đã có 3 ý kiến tham luận và 14 câu hỏi được đưa ra để ban chủ tọa diễn đàn giải đáp. Các câu hỏi chủ yếu liên quan đến những chính sách của UBND Thành phố trong việc quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh tập trung, chính sách ưu đãi đối với sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị, cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả cao... Câu trả lời của Ban chủ tọa đã góp phần giải đáp vướng mắc, khó khăn để giúp các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Bên lề diễn đàn, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản an toàn và ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Nguyễn Thúy

MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN ĐẠT GIẢI THƯỞNG VIETSTOCK



nay, đã có 03 con bê con được sinh ra khỏe mạnh và 56 con bò mẹ đang có chửa. Mô hình góp phần tạo công ăn việc làm cho những hộ nghèo tại các xã miền núi khó khăn, giúp các hộ xóa nghèo và tăng thêm thu nhập, mang lại hiệu quả xã hội rất lớn.

Tại buổi đi kiểm tra mô hình, Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, giải thưởng “Mô hình khuyến nông chăn nuôi hiệu quả nhất” có các tiêu chí, gồm: Mô hình phải có quy mô chăn nuôi tương đối đặc thù. Mô hình áp dụng kỹ thuật mới, tiên tiến. Mô hình phải đem lại hiệu quả về kinh tế, ít nhất tăng hiệu quả kinh tế 15%. Mô hình có khả năng phổ biến, nhân rộng. Và, mô hình phải tổ chức đào tạo thông tin tuyên truyền như các mô hình khuyến nông khác..

Giải thưởng Vietstock 2018, có 20 hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều thành tích vượt trội và cống hiến tích cực cho ngành chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2017-2018. Giải thưởng được chủ trì bởi Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp & PTNT./.

Lưu Phương

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai thực hiện năm 2017 vinh dự là một trong 3 mô hình chăn nuôi tiêu biểu đại diện cho 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hà Nam và Hà Giang được nhận giải thưởng Vietstock 2018 tại hạng mục “Mô hình khuyến nông chăn nuôi hiệu quả nhất”.

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện, có quy mô 90 con, hỗ trợ cho 90 hộ nghèo trên địa bàn 5 xã miền núi của 3 huyện Ba Vì, Mỹ Đức và Thạch Thất. Mô hình đã hỗ trợ 100% bò giống và 50% thức ăn. Đến

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN BÀN GIAO 21.000 KG CÁ CHÉP GIỐNG



Giống cá chép được bàn giao cho các hộ chăn nuôi là giống cá chép lai V1, đây là giống chép có ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, sức sống cao, khả năng chống chịu bệnh tốt, tăng trưởng nhanh.

Tại buổi bàn giao, qua kiểm tra chất lượng cũng như số lượng cá giống, các bên tham gia bàn giao đều đánh giá cá giống có chất lượng tốt, màu sắc tươi sáng, đồng đều, cá hoạt động tốt, không có dấu hiệu bệnh lý, đảm bảo kích cỡ, trọng lượng theo yêu cầu.

Bên cạnh việc cung cấp giống, Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội cũng đã tiến hành tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản theo hướng an toàn sinh học cho các hộ của vùng nuôi, hỗ trợ giám sát môi trường nước, quản lý dịch bệnh, hướng dẫn người nuôi cách cải tạo ao, lấy nước và lọc nước nhằm loại bỏ cá tạp, cách gây màu nước để đảm bảo chất lượng nước tốt trước khi thả giống. đồng thời tư vấn hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm./.

Huy Hoàng

Thực hiện hợp đồng cung cấp giống cá cho vùng chăn nuôi thủy sản tập trung xã Nghiêm Xuyên huyện Thường Tín, Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội vừa tiến hành bàn giao 21.000kg cá chép giống cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã.

KHOA HỌC KỸ THUẬT

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU XÁM HẠI NGÔ THỜI KỲ CÂY CON

Hiện nay, ngô đông được bà con gieo trồng trong khung thời vụ từ 20-25/9 đã được 3-4 lá, đây là thời kỳ bà con cần chú ý phòng trừ sâu xám cắn hại cây ngô. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới bà con phương pháp phòng trừ sâu xám.

Đặc điểm

Sâu thường gây hại vào ban đêm, sâu tuổi 1- 3 ăn lá ngô non hoặc gặm xung quanh thân ngô. Tuổi 4 trở đi sâu phá mạnh, cắn đứt ngang thân ngô non kéo xuống đất. Sâu tuổi 6 mỗi đêm có thể cắn đứt 3 - 4 cây ngô non. Khi cây ngô có 7 - 8 lá, thân cây đã cứng, sâu thường đục vào thân gần sát gốc ăn phần non mềm ở giữa làm thân cây ngô bị héo và chết. Ruộng ngô bị sâu xám gây hại trông mất khoảng lỗ chỗ, mật độ cây giảm, thiệt hại về năng suất. Sâu xám thường hại nặng trên ngô trồng trên đất cát pha và đất thịt nhẹ.

Phòng trừ

Xử lý hạt giống bằng Cruiser Plus 312.5 FS, liều lượng 3 ml/kg hạt trước khi gieo

Làm đất ải, dọn sạch cỏ dại trên ruộng và bờ ruộng

Tưới nước ngập ruộng, ngâm khoảng 1 ngày đêm sau đó tháo can, để ráo ruộng trước khi gieo 3-5 ngày nếu có thể.

Gieo ngô đúng thời vụ, gieo tập trung.

Dùng các loại thuốc hạt để rắc vào hàng trước khi trồng như Diazan 10 H, Basudin 10H để diệt sâu hại

Bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hay chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn để bắt sâu.

Bẫy bươm trưởng thành bằng bã chua ngọt (ở các tỉnh miền Bắc thường từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3 và từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10). Mỗi ha đặt 3 bẫy. Cách làm bẫy bã chua ngọt: 4 phần đường + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước. Cho vào trong bình đậy kín sau 3 - 4 ngày khi thấy mùi chua ngọt thì thêm vào 1% thuốc trừ sâu. Quấn giẻ hay bùi nhùi rơm rạ vào đầu gây nhúng vào bã rồi mang cắm trên bờ ruộng. Sau 2 - 3 ngày nhúng lại bã 1 lần. Bướm trưởng thành sẽ bay vào ăn bã chua ngọt và bị chết./.

Nguyễn Thị Hương

BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG GÀ VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

1. Nguyên nhân bệnh tụ huyết trùng ở gà.

Bệnh tụ huyết trùng ở gà là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính. Thường xuất hiện trên các loại gia cầm. Nguyên nhân bệnh là do vi khuẩn có tên là Pasteurella multocida gây nên. Bệnh tụ huyết trùng ở gà có thể phát sinh ở gà ở mọi giai đoạn phát triển. Bệnh thường có diễn biến bệnh nhanh, gây chết gia cầm hàng loạt.

2. Triệu chứng bệnh tụ huyết trùng ở gà.

Bệnh tụ huyết trùng ở gà thường xuất hiện và bùng phát trong thời gian giao mùa. Khi mà thời tiết thay đổi đột ngột. Bị bệnh nhiều nhất là gà ở giai đoạn 2 tháng tuổi trở lên. Bệnh bao gồm hai giai đoạn với các triệu chứng khác nhau:

Thể quá cấp tính: Ở giai đoạn này, bệnh thường phát bệnh nhanh, bệnh chỉ có thể kéo dài 1 - 2 tiếng là gà có thể chết do phát bệnh.

Gà ủ rũ, chết đột ngột; Da gà chuyển sang tím tái; Chảy nước mũi và có thể lẫn với máu; Tai và tích gà bị sưng phồng lên.

Thể cấp tính

Gà bị sốt cao, có thể lên đến 42 - 43 độ C; Gà ủ rũ và có thể bỏ ăn. Lông gà thường xù lên và gà đi lại khá chậm chạp; Mũi và miệng có thể chảy dãi, dịch có lẫn với máu; Phân gà lỏng có màu nâu; Gà bị khó thở; Mào gà và yếm gà tím bầm do bị tụ máu; Khi bệnh nặng gà có thể chết do bị ngạt thở.

Thể mãn tính

Yếm gà sưng lên, phù thũng gây đau đớn; Yếm gà hoại tử và cứng lại; Gà yếu ớt, gầy còm; Phân gà lỏng có màu vàng; Màng não có thể bị hoại tử

3. Bệnh tích, đặc điểm cơ thể khi gà phát bệnh

Xác gà béo, cơ thể chuyển sang tím tái; Thịt gà nhão và dưới da có dịch nhờn; Tim gà bị sưng lên, khoang tim có chứa chất dịch nhầy; Phổi gà bị tụ máu, phổi viêm có màu nâu thẫm. Phế quản có chứa dịch nhầy; Gan gà bị sưng, bề mặt có các nốt hoại tử màu trắng hoặc vàng; Niêm mạc ruột bị chảy máu, tụ máu hoặc bị viêm; Có thể bị viêm khớp, các khớp xương sưng to mưng mủ.

4. Cách phòng bệnh tụ huyết trùng ở gà

* Phòng bệnh:

– Giữ vệ sinh chuồng trại, đảm bảo thức ăn, nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Khi thời tiết thay đổi bất thường bà con nên cho gà uống vitamin C cộng với thuốc chống stress.

– Định kỳ cho gà uống kháng sinh đúng cũng là một phương pháp tốt để phòng bệnh

– Tiêm Vacxin phòng tụ huyết trùng cho gà theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

*** Điều trị bệnh:** Enrofloxacin, Streptomycin, Neomycin, Bio - Sone, Neotezol, Genta-tylo, Ampicillin, Bio - P002, ... Dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Sulphaquinoxolone hay Tetracyclin trộn vào thức ăn hoặc có thể nước uống.

– Bổ sung chất điện giải, Vitamin C, B - complex để tăng sức đề kháng.

Nguyễn Thị Dung

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI*(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018)***1. Xu thế thời tiết 10 ngày:**

Những ngày đầu, khu vực chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu sau ổn định và suy yếu chậm. Khoảng ngày 25, 26 có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Từ ngày 21 - 24 và từ ngày 27 - 31: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2.

Ngày 25, 26: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình: 24.0 - 25.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 32°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21°C.

Lượng mưa phổ biến: 10 - 20mm.

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

Tổng số giờ nắng: 45 - 55 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ**CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, XỬ LÝ SỰ CỐ THIÊN TAI**

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND, triển khai tăng cường các biện pháp đảm bảo PCCC, ứng phó, khắc phục xử lý sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề công tác PCCC, CHCN, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, luật phòng chống thiên tai, Luật Đê điều... phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, ứng phó sự cố thiên tai, đặc biệt ở những địa bàn, loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và những nơi dễ bị tác động, ảnh hưởng sự cố thiên tai. Tập trung xây dựng lực lượng thực hiện công tác PCCC&CNCH, phòng, chống thiên tai và TKCN chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đáp ứng yêu cầu theo phương châm "4 tại chỗ". Tổ chức xây dựng phương án, cơ chế vận hành để huy động tối đa nguồn lực trong xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH, phòng chống thiên tai và TKCN.

Đáng chú ý, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai chi tiết, sát với thực tế. Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi tiến hành kiểm

tra, rà soát việc đảm bảo an toàn các hồ đập trên địa bàn thành phố; quy trình tích nước và vận hành, những hư hỏng, sự cố được đầu tư tu sửa nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa.

Sở Xây dựng bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong mùa mưa. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đảm bảo về thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập; triển khai khơi thông cống rãnh, nạo vét các tuyến mương, kênh dẫn, cống ngầm, cống ngang tăng cường khả năng tiêu thoát úng; sẵn sàng triển khai lực lượng ứng trực, mở nắp ga... và hướng dẫn phương tiện giao thông tránh các điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thực hiện phòng, chống thiên tai, tổ chức giải tỏa cây đổ sau cơn bão.

Các Doanh nghiệp thủy lợi tập trung tu sửa máy móc, thiết bị sẵn sàng vận hành 100% các trạm bơm tiêu úng. Đầu tư tu sửa các công trình thủy lợi nội đồng, tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông nội đồng. UBND quận, huyện, thị xã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và xây dựng phương án ứng phó với các sự cố cháy, nổ, thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Riêng Công an thành phố xây dựng kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (cấp thành phố) tại các cơ sở trọng điểm, tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.../.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**XỬ LÝ ĐÚT ĐIỂM NHỮNG TRƯỜNG HỢP TÁI VI PHẠM, VI PHẠM MỚI VỀ ĐÊ ĐIỀU**

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4906/UBND-KT yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố.

Để ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã với trách nhiệm là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn, xử lý vi phạm đang tồn đọng, cũng như các vụ việc vi phạm mới phát sinh trên địa bàn, đặc biệt đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các Hạt Quản lý đê, tiến hành kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp tái vi phạm, vi phạm mới; tăng cường công tác quản lý đối với khu vực bãi bồi ven sông; kiểm tra, rà soát và có phương án quản lý, sử dụng các khu vực bãi ven sông theo quy định; kiên quyết thu hồi hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật; tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về đê điều đến mọi người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, cấp phép trước khi xây dựng công trình liên quan đến đê điều.

UBND các quận, huyện, thị xã: Ba Vì, Thanh Oai, Hoài Đức, Sơn Tây, Đan Phượng, Ứng Hòa, Hoàng Mai nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2388/UBND-KT ngày 30/5/2018, số 3627/UBND-KT ngày 07/8/2018, báo cáo đúng quy định.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt phải ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm phát sinh mới; phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền những quy định của pháp luật về đê điều; tập huấn công tác quản lý nhà

nước, hướng dẫn nghiệp vụ về phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đề xuất ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ công tác quản lý đê điều trong kế hoạch tu bổ đê điều hàng năm: cắm mốc chỉ giới thoát lũ, chỉ giới bảo vệ đê điều, xây dựng đường hành lang chân đê, dốc lên đê, nâng cấp, gia cố mặt đê để tăng tải trọng thiết kế; đề xuất xây dựng kè kết hợp làm đường ven sông đoạn qua khu vực đô thị trung tâm Thành phố nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng đổ trạt thải lấn chiếm bãi sông, lòng sông, cũng như kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan đô thị...

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông; kiên quyết đình chỉ các trường hợp hoạt động không có giấy phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các bến bãi hoạt động sai phép.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cắm biển hạn chế tải trọng trên các tuyến đê kết hợp giao thông trên địa bàn Thành phố; kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức và cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi không phù hợp với quy hoạch, vi phạm Luật Đê điều.

Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp bơm hút cát trái phép ở lòng sông, đặc biệt tại những khu vực đê sát sông, những khu vực có kè bảo vệ bờ; ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xe quá tải đi trên đê; bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự.../.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)

KHẨN TRƯỞNG XỬ LÝ NỢ ĐONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đề nghị sở, ngành liên quan khẩn trương xem xét việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 02/BCĐCTMTQG-VPĐP, ngày 28/9/2018 của Ban Chỉ đạo trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện; báo cáo UBND thành phố bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

Trước đó, Ban Chỉ đạo trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Công văn số 02/BCĐCTMTQG-VPĐP, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có TP Hà Nội khẩn trương xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá chính xác tình hình, kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

HÀ NỘI: XÂY DỰNG LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH "MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM"

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 5088/KH-SCT, triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) ngành Công Thương Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, trong giai đoạn này, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương là rà soát, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm hiện có do ngành công thương quản lý, định hướng các tổ chức kinh tế nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chí OCOP theo quy định của trung ương và các bộ, ngành quy định, gồm: Nhóm sản phẩm thực phẩm; nhóm sản phẩm đồ uống; nhóm sản phẩm vải và may mặc; nhóm sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí; nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng OCOP.

Kịp thời có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, đồng thời, không để phát sinh nợ mới, nhất là các địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Chẳng hạn, đối với các địa phương tự cân đối ngân sách chưa xử lý xong số nợ đọng trước tháng 6/2018 (theo quy định tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội), đề nghị có báo cáo giải trình với Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; đề xuất các khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ (nếu có), để kịp xử lý xong số nợ đọng trong năm 2018.

Đối với các địa phương còn lại, đề nghị có giải pháp cụ thể và ưu tiên bố trí nguồn lực (bao gồm vốn ngân sách trung ương được giao, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) để phấn đấu hoàn thành xử lý xong nợ đọng trong năm 2018.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản về Bộ Nông nghiệp & PTNT trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Bên cạnh đó, khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm. Tổ chức đào tạo phát triển ý tưởng sản phẩm, quản lý sản xuất, xúc tiến thương mại cho đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chủ các cơ sở sản xuất đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả. Hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia triển khai các dự án, xúc tiến thương mại. Đồng thời, triển khai các dự án thành phần, như: Dự án trung tâm, điểm bán các sản phẩm OCOP (lựa chọn bố trí các điểm bán sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích, chợ, các cửa hàng mặt phố lớn có nhiều khách du lịch tham

quan); lựa chọn các dự án có trọng tâm, trọng điểm, một sản phẩm có lợi thế để tập trung hỗ trợ, xây dựng, triển khai các dự án sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ mang tính liên vùng, liên huyện, có lộ trình.

Ngoài ra, Sở Công Thương tập trung cho nhiệm vụ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, gồm: Phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Xây dựng hệ thống trung tâm, điểm bán hàng giới và bán sản phẩm OCOP tại các khu trung tâm, các trung tâm thương mại, các địa điểm làng nghề kết hợp du lịch. Phối hợp tham gia các kỳ xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP do quốc gia, thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức cũng như tham gia tại

nước ngoài. Tổ chức học tập, tham quan mô hình của các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả. Cùng với đó, bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình OCOP của trung ương, thành phố, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Chủ động, quyết tâm và phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

HÀ NỘI: TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo; UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4931/UBND-KT giao cho các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; kiểm tra hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ thóc, gạo trên địa bàn; quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống kho chứa, cơ sở xay xát, chế biến thóc, gạo trên địa bàn; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn.

Tiếp nhận thông báo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về các điểm mua thóc, gạo và giám sát việc công bố các điểm mua, niêm yết giá mua theo chất lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa và mùa vụ thu hoạch để người nông dân biết và trực tiếp giao dịch.

Tổ chức triển khai hiệu quả chính sách về xây dựng vùng nguyên liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội; kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về

sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân địa phương thực hiện sản xuất lúa theo quy hoạch và định hướng của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu thóc, gạo; tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp về quy trình sản xuất, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ; sản xuất theo nhu cầu thị trường và đặt hàng của thương nhân, liên kết, hợp tác với thương nhân để xây dựng vùng lúa nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Tổ chức hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

Tổ chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất lúa từng vụ theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính

Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn trong việc chấp hành quy định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP./.

TX (TH)

VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG SAU TIÊM PHÒNG ĐẠI TRÀ ĐỢT 2/2018

Chi cục Thú y Hà Nội vừa ban hành Công văn số 740/TY-DT gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Các đơn vị trực thuộc Chi cục về việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 2/2018, từ ngày 20/10/2018 đến ngày 10/11/2018.

Theo đó, sẽ phun tiêu độc khử trùng tại các nơi có nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh cao: Khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các hộ, gia trại chăn nuôi; Các chợ, tụ điểm có kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống; Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; Khu vực thu gom rác thải, chất thải có nguồn gốc từ động vật và sản phẩm động vật; Tại các Trạm, chốt kiểm dịch động vật, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn Thành phố; Các nơi nguy cơ cao khác có liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gia súc, gia cầm cần phải vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Để đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đạt hiệu quả cao, Chi cục Thú y Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành,

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trạm Thú y các quận, huyện, thị xã trong công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại địa bàn cơ sở, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, kỹ thuật.

Đồng thời, tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng để người dân biết và chấp hành; Tổ chức thực hiện việc thu hồi, quản lý vỏ chai, bao bì đựng hóa chất sát trùng để tiêu hủy đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

Trạm Thú y các quận, huyện, thị xã hướng dẫn quy trình kỹ thuật vệ sinh, tiêu độc khử trùng; Tổ chức giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện vệ sinh tiêu độc tại địa bàn, cơ sở đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, kỹ thuật. Ngoài ra, tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thu gom, tiêu hủy vỏ chai, bao bì hóa chất sau khi hoàn thành đợt vệ sinh tiêu độc theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện thu gom, tiêu hủy về Chi cục để chỉ đạo./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

ĐỊA CHỈ XANH

HÀ NỘI: PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM BÚN PHÚ ĐÔ

Sản phẩm bún của làng Phú Đô đã có mặt ở nhiều siêu thị, chợ ở Hà Nội và một số địa phương, riêng sản phẩm bún khô đã xuất khẩu ra nước ngoài.

Nói tới nơi sản xuất bún người ta phải nhắc tới làng Phú Đô, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nghề làm bún ở làng Phú Đô đã có lịch sử hơn 400 năm. Sử sách của làng ghi lại Tổ nghề làm bún của làng Phú Đô là cụ Hồ Nguyên Thợ là người xứ Thanh từ miền Trung ra truyền nghề cho dân làng.

Từ lâu, cùng với phở, bún đã trở thành một trong những món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam và được nhiều người nước ngoài biết tới, ưa thích. Từ bún người ta có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon là bún chả, bún đậu, bún riêu cua, bún cá, bún ốc, bún bò, bún thang, bún ngan, bún gà... góp phần làm phong phú ẩm thực Việt Nam.

Bún ngon là loại bún mềm và có độ dính cao như hồ

có thể dán được giấy, nhãn vở học sinh, khi ăn chan với nước dùng phải ngấm, không bị khô. Để làm ra sợi bún phải trải qua nhiều công đoạn, với quy trình khép kín. Nghệ nhân Nghiêm Văn Thành ở làng Phú Đô cho biết: "Quan trọng nhất là chọn gạo, phải là gạo tẻ ngon mới ra bún ngon. Có từ 3 đến 4 loại gạo trộn vào nhau để làm bún, gồm V Thái Bình, gạo miền Nam, gạo Đà Nẵng, gạo Q ở Hà Nam. Ngâm gạo từ 4-5 tiếng rồi xay ra thành tinh bột. Sau đó rót ra khăn để lọc rồi ép khô, giã bột. Luộc quả bột rồi nhấc ra đổ vào cối giã, giã đến bao giờ quả bột dẻo, quăn mịn vào nhau thì mới ra bột. Đó là công đoạn khó. Trước đây giã bột bằng tay mất nhiều công sức. Bây giờ người ta thiết kế ra máy lọc bột, máy làm ra sợi bún, máy vo gạo, máy say bột nên đỡ vất vả hơn nhiều. Trước đây cả ngày chỉ làm được 25 kg gạo thổi. Bây giờ có thể làm tới 1 tấn gạo một ngày. Tuy nhiên làm máy ra ít bún hơn làm tay, 1 kg gạo làm được 2,3 kg bún

nếu làm bằng máy còn làm bằng tay 1 kg gạo được 2,5 kg bún".

Tùy vào từng mục đích sử dụng, yêu cầu của khách hàng mà người thợ làm bún sẽ làm ra các loại bún khác nhau. Sản phẩm bún ở làng Phú Đô khá phong phú, đa dạng từ bún rối, bún lá, bún mắt cho đến bún khô. Những nghệ nhân, thợ giỏi ở làng Phú Đô còn sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo như bún bún hút chân không có thể bảo quản được trong 1 tuần, bún vảy ốc (bún ăn với ốc), bún sao (bún nghệ thuật có hình dáng ngôi sao chuyên dùng cho các nhà hàng, lễ hội, tiệc cưới hỏi)... Anh Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghề bún ở làng Phú Đô, cho biết: "Làng Phú Đô có đặc sản bún rất ngon, nổi tiếng của đất Hà Thành. Đặc trưng của bún Phú Đô là trắng, trong, dẻo, thơm, mang hương vị, vị ngọt của gạo. Đây là nét văn hóa ẩm thực riêng của Phú Đô. Tất cả các công đoạn từ ngâm gạo, ủ gạo, xay bột, lọc bột, đánh bột... đều phải làm cẩn thận mới ra được sợi bún ngon".

Sản phẩm bún của làng Phú Đô ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Ước tính có tới hơn 50% sản phẩm bún ở thị trường Hà Nội là của làng Phú Đô. Hàng ngày có từ 10 - 15 tấn bún Phú Đô được tiêu thụ ở Hà Nội. Sản phẩm bún của làng Phú Đô đã có mặt ở nhiều

siêu thị, chợ ở Hà Nội và một số địa phương, riêng sản phẩm bún khô đã xuất khẩu ra nước ngoài. Nhiều người dân trong làng đi làm ăn ở các địa phương khác cũng mang theo nghề làm bún mưu sinh, lập nghiệp, góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống. Anh Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghề bún ở làng Phú Đô, cho biết: "Hiện tại chúng tôi có khoảng 200 hộ đang sản xuất bún, 300 hộ kinh doanh tuy không trực tiếp sản xuất nhưng họ tiêu thụ bún. Nhiều hộ sản xuất từ 3 - 5 tạ/ngày thậm chí 1 tấn/ngày, thu nhập khá, nuôi sống được gia đình, ổn định công ăn việc làm. Để duy trì và phát triển làng nghề, chúng tôi luôn tuyên truyền giá trị về nghề. Hàng năm chúng tôi tổ chức những ngày hội của làng nghề. Dịp lễ, dịp Tết các gia đình dâng những mâm bún lên lễ cụ tổ nghề trên đình làng".

Các hộ sản xuất, kinh doanh trong làng cùng các thành viên của Câu lạc bộ bún Phú Đô thường xuyên gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ra sợi bún thơm ngon, chất lượng nhất, giúp đỡ nhau vốn để phát triển sản xuất và tìm nguồn tiêu thụ bún. Với sự đồng lòng của người dân làng cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương, sản phẩm bún của làng Phú Đô đã chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là thương hiệu quốc gia./.

TT (Theo VOV)

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

TS. NGÔ VĂN HIỂN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Câu hỏi: Vừa qua, gia đình tôi có trồng bí xanh, đến khi chuẩn bị thu hoạch quả thì có hiện tượng thối nhũn ở giữa quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Quả bí xanh thường bị thối không chỉ ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch mà còn còn ở giai đoạn non hoặc thối trong quá trình bảo quản. Không chỉ thối ở giữa quả mà còn thối ở bất cứ vị trí nào của quả. Ban đầu các vết thối có màu nâu nhạt như bị thấm nước sau đó lan rộng ra và gây thối cho một phần của quả bí. Hiện tượng thối quả bí do vi khuẩn thối nhũn gây ra. Vi khuẩn này lây lan qua các vết thương cơ giới như: bị ruồi đục quả gây xì mù, vết thương do bọ xít hoặc các vết thương trong quá trình canh tác gây ra...

Biện pháp phòng chống: Chủ yếu thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thuốc hóa học không có hiệu quả.

Cắt bỏ bớt lá già trên giàn bí để tạo thông thoáng cho ruộng bí, biện pháp này không chỉ hạn chế bệnh thối nhũn mà còn hạn chế các bệnh hại khác như: phấn trắng, sương mai.... Đối với bí không làm giàn cần dùng rơm lót quả bí để quả không trực tiếp tiếp xúc với đất ruộng.

Không bón quá nhiều phân đạm khi quả bí đã lớn hay ở giai đoạn muộng.

Phòng trừ tốt các loại sâu gây vết thương cho quả ngay từ giai đoạn quả non như: ruồi vàng hay ruồi đục quả, bọ xít và các vết thương cơ giới khác.

Thu hoạch quả khi trời nắng ráo, không thu hoạch khi trời ẩm hay có mưa vì rất dễ thối trong quá trình bảo quản./.



Từ một vùng trũng, ngập, diện tích đất canh tác chủ yếu một năm 2 vụ lúa song năng suất thấp, có năm thất thu do bị ngập úng, nhận thấy diện tích canh tác lúa tại đây không mang lại hiệu quả. Đảng bộ và chính quyền xã Liên Châu - huyện Thanh Oai - Hà Nội đã vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của xã về phát triển sản xuất trên cánh đồng ô thửa lớn đã thực sự mang lại cho vùng đất nơi đây một diện mạo mới, đời sống kinh tế của nhiều gia đình đã được cải thiện, hiện toàn xã có 95 hộ thực hiện mô hình trang trại tổng hợp với thu nhập từ 300 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm. Góp phần để vùng đất trũng nơi đây được hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay phải kể đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Huynh - là một trong những trang trại được hình thành và phát triển trên diện tích chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trong những năm qua. Với tổng diện tích 3,5 ha, gia đình ông đã quy hoạch 2,5 ha diện tích mặt nước, xây dựng 4 ao nuôi cá thương phẩm, chủ yếu là các loại cá trắm, chép, rô phi; diện tích còn lại được gia đình ông đầu tư nuôi ếch và trồng cây ăn quả.

Ông Huynh chia sẻ "Những ngày đầu ra đây, tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ vốn đầu tư đến kinh nghiệm sản xuất,... xong để hình thành được trang trại như ngày hôm nay, gia đình tôi đã dồn rất nhiều

quyết tâm và công sức cho vùng đất thấp trũng này cùng với đó là niềm đam mê, yêu thương mảnh đất nơi đây đã khiến tôi không ngừng phấn đấu".

Để tìm ra lời giải cho những khó khăn ban đầu, ông đã đi đến các địa phương có mô hình hiệu quả để tham quan và học hỏi, tìm tòi những tiến bộ khoa học kỹ thuật để từ đó áp dụng cho mô hình chăn nuôi, sản xuất của gia đình mình. Với số vốn ít ỏi ban đầu ông tập trung đầu tư vào nuôi cá thương phẩm, tuy còn nhiều khó khăn song với những nỗ lực không ngừng, trang trại của gia đình ông cũng dần khởi sắc, hàng năm trung bình gia đình ông đã thu được 50 tấn cá thương phẩm, với giá bán bình quân khoảng 50.000đ/kg. Ông còn là người đi đầu trong áp dụng những khoa học công nghệ trong chăn nuôi thủy sản như sử dụng máy cho cá ăn tự động, công nghệ vi sinh, công nghệ xử lý môi trường... vì thế đàn cá lớn nhanh, không bị dịch bệnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không dừng lại ở đây ông tiếp tục tìm hiểu và đầu tư vào nuôi ếch, hiện nay trang trại của ông nuôi khoảng 10 vạn con ếch, hàng năm ông tự nhân giống để tạo ra nguồn giống nuôi ếch thương phẩm.

Ông chia sẻ "Ếch là con dễ nuôi, bệnh dịch ít trung bình một năm sẽ nuôi được 8 tháng, mà thời gian nuôi mỗi lứa chỉ khoảng 70 ngày là có thể xuất bán, mỗi lứa gia đình bán được 1 vạn con thu về 40 triệu đồng. Ngoài ra trang trại của ông hiện có hơn 400 cây nhãn đã cho thu hoạch và nhiều cây ăn quả khác.

Để có được kết quả đó không dễ song với lòng quyết tâm và tinh thần học hỏi cùng sự đồng hành, tạo điều kiện của chính quyền xã đã thực sự đem lại cho gia đình ông một diện mạo mới, với thu nhập trung bình mỗi năm hàng tỷ đồng đã góp phần đưa kinh tế của địa phương phát triển, đồng thời là một trong những mô hình điểm để bà con trong vùng và các địa phương khác đến trao đổi học hỏi và giúp nhau cùng phát triển kinh tế./.

Ngọc Bích

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua là thời điểm các địa phương đang tập trung tiến hành thu hoạch xong diện tích lúa mùa để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông. Với lượng cung về mặt hàng lúa, gạo tăng cao nhưng giá bán các mặt hàng này vẫn duy trì ổn định: Lúa Khang dân: 6.500 - 7.000 đ/kg; Gạo Xi dẻo: 12.000 - 13.000 đ/kg; Gạo Bắc thơm: 14.000 - 15.000 đ/kg; Gạo Tám thái: 16.000 - 18.000 đ/kg; Gạo Nếp cái hoa vàng: 25.000 - 26.000 đ/kg. Các mặt hàng đậu, đỗ giá bán duy trì ở các mức như sau: Đậu xanh có vỏ: 40.000 - 45.000 đ/kg; Đậu xanh tách vỏ: 45.000 - 50.000 đ/kg; Đậu đen: 40.000 - 45.000 đ/kg; Lạc nhân: 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với mặt hàng thực phẩm: Hiện nay giá lợn hơi tại các huyện ngoại thành Hà Nội đang giảm so với tuần trước, dao động từ 48.000 - 52.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán lẻ mặt hàng thịt lợn tại các chợ vẫn phổ biến như sau: Thịt lợn ba chỉ, thịt lợn nạc thăn: 95.000 - 100.000 đ/kg; Thịt lợn mỡ sấn: 85.000 - 90.000 đ/kg. Thịt bò giá ổn định trong khoảng 240.000 - 250.000 đ/kg. Các mặt hàng gia cầm và thủy hải sản giá duy trì ổn định như sau: Gà ta hơi: 100.000

- 110.000 đ/kg; Vịt hơi: 45.000 - 48.000 đ/kg; Ngan hơi: 50.000 - 52.000 đ/kg; Cá trắm: 60.000 - 65.000 đ/kg; Cá quả: 110.000 - 130.000 đ/kg; Cua đồng: 140.000 - 170.000 đ/kg; Ngao: 15.000 - 20.000 đ/kg

Đối với các mặt hàng rau, củ: Thị trường các mặt hàng rau, củ tuần qua đã tăng nhanh về số lượng và đa dạng về chủng loại vì thế giá bán nhiều mặt hàng rau, củ đã giảm nhẹ so với thời gian trước. Rau ngót, rau dền, rau mùng tơi, rau muống, rau cải các loại: 3.000 - 4.000 đ/mớ; Dưa chuột: 10.000 - 12.000 đ/kg; Bí đao: 12.000 - 15.000 đ/kg; Cà tím: 10.000 - 12.000 đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây có giá như sau: Thanh long có giá từ 30.000 - 40.000 đ/kg, dưa hấu giá bán từ 15.000 - 18.000đ/kg, cam sành giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg, hồng ngâm giá từ 25.000 - 30.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán lẻ các mặt hàng vật tư nông nghiệp duy trì ổn định như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 - 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 - 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg, lân Văn Điển giá từ 3.800 - 4.000 đ/kg./.

TX (TH)

*** Thị trường thế giới**

HAPRO KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO SANG MỸ VÀ MALAYSIA

Hapro ký ba hợp đồng xuất khẩu gạo sang Malaysia và Mỹ với trị giá gần 2,5 triệu USD (tương đương 58 tỷ USD) tại Hội nghị Gạo thế giới lần thứ 10 & Hội nghị Gạo quốc tế.

Tại Hội nghị Gạo thế giới lần thứ 10 & Hội nghị Gạo quốc tế lần đầu tiên của Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần (Hapro), đã ký ba hợp đồng xuất khẩu gạo cho khách hàng đến từ Malaysia và Mỹ với trị giá gần 2,5 triệu USD (tương đương gần 58 tỷ đồng).

Được biết, sau cổ phần hóa, gạo là một trong 5 mặt hàng xuất khẩu trọng tâm của Hapro. Bên cạnh việc tiếp tục xuất khẩu các lô gạo đóng bao 50 kg như trước đây, tháng 5, Hapro đã xuất khẩu 53 container (khoảng 1.500 tấn) đóng bao 5 kg, 10 kg/1 túi từ Nhà máy sản xuất chế biến gạo của Hapro tại tỉnh Đồng Tháp vào chuỗi Siêu thị Dubai - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Đầu tháng 6, Hapro được Hiệp hội Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp code xuất khẩu gạo vào Mỹ, ngay sau đó đã xuất được lô hàng gạo đầu tiên 750 tấn vào Mỹ.

Hapro hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là kinh doanh Xuất nhập khẩu và Thương mại nội địa. Doanh thu hàng năm của Tổng công ty đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu 100 triệu USD.

Bên cạnh đó, Hapro còn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ; cung ứng các dịch vụ: nhà hàng ăn uống, du lịch lữ hành, kho vận, trung tâm miễn thuế nội thành; sản xuất, chế biến: hàng thực phẩm, gia vị, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, may mặc./.

TX (Theo Vietnambiz.vn)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.200	7.000	6.000	7.000	8.000	6.300	8.000		7.500	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.000	12.500	10.000	12.500	12.000	10.000	12.500	11.500	11.500	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	14.000	16.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.500	16.000	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	12.500	12.000	12.500	13.000	11.000	13.500	12.000	12.500	13.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	17.000	16.500	15.500				18.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	16.000	16.000	15.500			16.000	15.000	16.000	15.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	18.000	18.000	16.000		15.000	22.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000		27.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1		30.000	28.000	30.000			28.000	30.000	32.000	30.000
10	Đậu tương	loại 1	20.000	23.000	20.000	21.000	20.000	23.000	25.000		22.000	23.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	40.000		40.000	35.000	36.000	45.000		45.000	42.000	42.000
12	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		55.000
13	Đậu đen	loại 1	50.000	50.000	50.000	45.000	50.000		50.000	50.000	46.000	45.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỖI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1		85.000	90.000	90.000	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	95.000	95.000	100.000	100.000	110.000	95.000	100.000	95.000	100.000	100.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	93.000	95.000	90.000	100.000	100.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	230.000	260.000	260.000	220.000	250.000
5	Thịt bò mông	loại 1	250.000	230.000	240.000	240.000	250.000	210.000	250.000	250.000	220.000	230.000
6	Gà ta hơi	loại 1		120.000	110.000	110.000	120.000		120.000	120.000	110.000	120.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1		130.000	125.000	140.000	160.000	150.000	165.000	150.000	120.000	140.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1		45.000		45.000	40.000					50.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		65.000		65.000			70.000	70.000	65.000	70.000
10	Vịt hơi	loại 1	52.000	55.000		47.000	46.000				48.000	55.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	70.000	60.000	65.000	70.000	65.000		70.000	75.000	75.000
12	Ngan hơi	loại 1	53.000	55.000	52.000	52.000	51.000	50.000			60.000	65.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		80.000		75.000	85.000	75.000		80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	65.000	60.000	60.000	60.000	72.000	60.000	68.000	60.000		58.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	60.000	60.000	60.000	70.000	60.000			70.000	65.000
16	Cá quả	loại 1		130.000		130.000	120.000	110.000	110.000	100.000	100.000	110.000
17	Ngao	loại 1	20.000	15.000	20.000	15.000	18.000	15.000	20.000	17.000	20.000	18.000
18	Tôm sú	loại 1			380.000	380.000		350.000	400.000	320.000	400.000	420.000
19	Cua đồng	loại 1	160.000	150.000	150.000		150.000	140.000			150.000	150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1		45.000		40.000	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	16.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000	17.000	14.000	18.000
3	Đu đủ	loại 1		20.000	18.000	15.000	20.000	15.000	20.000	16.000	15.000	20.000
4	Xoài cát chu	Loại 1	40.000	45.000	45.000	40.000		35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5	Thanh long	loại 1	30.000	30.000	27.000	35.000	28.000		35.000	35.000	30.000	
6	Hồng ngâm	loại 1		30.000	35.000	28.000	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	
7	Ổi	loại 1	20.000	25.000	22.000	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	20.000	
8	Nho Ninh Thuận	loại 1	55.000	60.000	55.000	60.000	50.000	55.000	65.000	50.000	50.000	55.000
9	Lựu	loại 1	25.000	28.000	25.000		25.000	20.000	20.000	25.000		25.000
10	Chôm chôm	loại 1		40.000	35.000	40.000	35.000	33.000	35.000	35.000	30.000	
11	Cà chua	loại 1	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
12	Bí đao	loại 1	13.000	15.000		10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Khoai tây	loại 1	15.000	15.000	15.000	13.000	12.000	12.000	15.000	15.000	13.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	12.000	15.000	15.000	13.000	12.000	10.000	12.000	13.000	15.000	16.000
15	Rau ngót	loại 1	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000		4.000	5.000
16	Su hào (củ)	loại 1	6.000	8.000	8.000	6.000	7.000	6.000	8.000	8.000	8.000	6.000
17	Dưa chuột	loại 1	12.000	15.000	15.000	10.000	10.000	12.000	15.000	12.000	14.000	13.000
18	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	3.000	6.000		4.000	5.000
19	Rau muống (mớ)	loại 1	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	5.000		4.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	6.000	5.000	4.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1		30.000	25.000	30.000	30.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1		6.000	5.000	5.000	5.000	4.000	6.000	7.000	5.000	6.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Hòa Bình	Bắc Giang	Nam Định
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.000	6.800	7.000
2	Gạo Xi 23	loại 1	12.500	12.000	12.000
3	Đậu tương	loại 1	23.000	22.000	23.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	48.000	48.000
5	Lạc nhân	loại 1	45.000	48.000	45.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	50.000	51.000	50.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	95.000	90.000	90.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	70.000	68.000	68.000
10	Gà ta hơi	loại 1	110.000	100.000	110.000
11	Ngan hơi	loại 1	50.000	52.000	55.000
12	Vịt hơi	loại 1	47.000	48.000	50.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	240.000	250.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	4.000	4.000	3.800
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	6.500	7.000	7.200
16	Tôm sú	loại 1	450.000	430.000	420.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Hòa Bình	Bắc Giang	Nam Định
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	15.000	16.000	16.000
2	Hồng ngâm	loại 1	30.000	35.000	35.000
3	Thanh long	loại 1	25.000	28.000	27.000
4	Lựu	loại 1	30.000	30.000	30.000
5	Chanh leo	loại 1	35.000	30.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	17.000	17.000	16.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	15.000	14.000	15.000
9	Cà chua	loại 1	20.000	22.000	25.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	4.000	3.000	4.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	25.000	25.000	25.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	15.000	13.000	15.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	4.000	4.000	4.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	55.000	60.000
16	Bắp cải	loại 1	16.000	15.000	18.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đại diện: Đặng Thị Cuối	Thôn Đoài Khê, Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0986.758.153	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mớ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc
2	Hộ kinh doanh sản xuất và chế biến nông nghiệp Sáu Hào Đại diện: Phạm Thị Huyền Trang	Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội ĐT:0986.503.668	Chuyên sản xuất rau các loại: Cải ngọt, cải canh, cải bó xôi, su hào, súp lơ, bắp cải, rau muống, rau ngót, mùng tơi, cà chua, dưa chuột. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Công ty TNHH XURICA Đại diện: Dương Bảo Yến	Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ĐT:0948.809.993	Chuyên kinh doanh quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	HTX Dịch vụ nông nghiệp Thái Lai Đại diện: Nguyễn Xuân Thi	Xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT:0979.777.442	Chuyên sản xuất và tiêu thụ hành. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ trồng rau Đại diện: Nguyễn Thị Yến	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT. 0355.800.324	Chuyên bán các loại rau giống theo thời vụ cho khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
2	Hộ kinh doanh rau an toàn Đại diện: Nguyễn Hữu Đạo	Bãi Thu Vi, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0914.590.800	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
3	Hộ sản xuất rau giống Đại diện: Vũ Văn Sáu	Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0365.190.935	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.
4	Hộ kinh doanh Đại diện: Lê Văn Vinh	Tổ 17, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0913.688.984	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp quận Hoàng Mai và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đa Tốn Đại diện: Nguyễn Anh Quân	Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:0925.790.097	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ quả ổi lê. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
2	HTX Tự Do Đại diện: Trần Hữu Quý	Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT:0979.610.007	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau an toàn: Rau muống, rau cải các loại, mướp, bí xanh, mướp đắng, bí đỏ, dưa chuột, cà chua, cà tím, cà pháo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Công ty TNHH Nông sản và thương mại Bắc Việt Đại diện: Nguyễn Chí Hải	Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT:0165.8799.996	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Măng tây, rau cải các loại, rau muống, rau dền, rau đay, mồng tơi, rau ngót... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên Đại diện: Nguyễn Văn Anh	Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội ĐT:024.2247.1779	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Rau cải các loại, rau lang, chùm ngây, đậu trạch... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Lê Thị Tuấn	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0963.523.199	Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực Thường Tín và các khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Lê Nhữ Sơn	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0988.168.422	Chuyên cung cấp bò thịt phục vụ khu vực Thường Tín và các khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Hoàng Ngọc Phượng	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0989.455.571	Chuyên cung cấp bò thịt phục vụ khu vực Thường Tín và các khu vực lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Lê Nhữ Hưng	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0363.805.015	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực Thường Tín và các khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Ca Tuyết Đại diện: Vũ Văn Ca	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0904.163.669	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ nội thất với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Cơ sở sản xuất túi xách Đại diện: Nguyễn Thị Thu	Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0978.185.456	Chuyên cung cấp các sản phẩm túi xách, cặp xách với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Cơ sở sản xuất hương Đại diện: Nguyễn Văn Trọng	Xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0975.529.986	Chuyên cung cấp các sản phẩm hương thắp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Cty TNHH Mây tre đan Hùng Việt Đại diện: Trần Thị Thảo Yến	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0988.743.655	Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP Bản Là Đại diện: Đình Văn Dều	Bản Là 2, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ĐT:0162.9926.737	Chuyên sản xuất và tiêu thụ chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Thịnh Trường Đại diện: Ngô Thị Dịu	Xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng ĐT: 0904.166.798	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau các loại: cải bắp, su hào, đậu cove, mồng tơi, rau muống, bí... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Phát triển nông nghiệp VinEco tại Hải Phòng Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Huyền	Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng ĐT:0979.746.372	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	HTX Rau an toàn An Tâm Mộc Châu Đại diện: Nguyễn Thị Tâm	Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT:035.678.3540	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại: Cải bắp, su hào, dưa chuột, đậu cove, cà chua, cải mè... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.